

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội V Công đoàn Điện lực Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023

Căn cứ Kế hoạch số 52/KH-TLĐ ngày 28 tháng 11 năm 2016 về Tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

Thực hiện văn bản số 85/HD-TLĐ ngày 20/01/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023;

Căn cứ Kế hoạch số 43/KH-CĐĐVN ngày 23/02/2017 về Kế hoạch Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ V của Công đoàn Điện lực Việt Nam;

Công đoàn Điện lực Việt Nam hướng dẫn các công đoàn trực thuộc công tác tuyên truyền Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội V Công đoàn Điện lực Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

1. Thông qua công tác tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội V Công đoàn Điện lực Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023, giúp đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ nâng cao nhận thức về những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong các hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, không khí thi đua sôi nổi góp phần tạo sự chuyển biến trong công tác vận động, tập hợp đông đảo CNVCLĐ vào tổ chức công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, phát triển.

2. Công tác tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp cần gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ lập thành tích chào mừng Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội V Công đoàn Điện lực Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, kết hợp triển khai “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhất là Nghị quyết số 20-NQ/TW và Kết luận 79-KL/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Đoàn viên CNVCLĐ ra sức thi đua, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội công đoàn các cấp đề ra.

3. Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội V Công đoàn Điện lực Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam cần coi trọng chất lượng, thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức, với phương châm “**Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm**”. Công tác tuyên truyền phải đảm bảo đồng bộ từ trung ương đến cơ sở, diễn ra trước, trong và sau đại hội; huy động sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên và người lao động, các kênh thông tin, tuyên truyền và các lực lượng xã hội. Nội dung tuyên truyền phải phong phú, hình thức đa dạng, phù hợp với đối tượng, có sức thuyết phục, lan tỏa và tạo ấn tượng sâu sắc.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền về vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam, những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng; ý nghĩa, mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội công đoàn các cấp qua đó khẳng định những đóng góp to lớn của phong trào CNVCLĐ và tổ chức công đoàn trong quá trình xây dựng và phát triển của mỗi đơn vị và của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nghị quyết Đảng bộ các cấp vào phong trào CNVCLĐ; tập trung tuyên truyền, thông tin và phản ánh về công tác chuẩn bị đại hội công đoàn ở các cấp cơ sở; tham gia góp ý vào các văn kiện trình đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam của đoàn viên, CNVCLĐ.

- Đánh giá những kết quả đạt được, những thành tựu nổi bật và thách thức trong nhiệm kỳ đại hội của công đoàn các cấp; kết quả quá trình đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn và những bài học kinh nghiệm; giới thiệu và tuyên truyền về những nhân tố mới điển hình, đoàn viên công đoàn và người lao động tiêu biểu, gương sáng trực tiếp trong sản xuất có những cải tiến, sáng kiến kỹ thuật được áp dụng rộng rãi trong đời sống xã hội.

- Phát động các phong trào thi đua trong CNVCLĐ thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội V Công đoàn Điện lực Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023.

- Đấu tranh chống các quan điểm, tư tưởng kích động của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, tổ chức công đoàn dưới mọi hình thức; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng tổ chức công đoàn của một bộ phận cán bộ, đoàn viên công đoàn. nêu cao tinh thần, ý thức đoàn kết, dân chủ, xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh và phát triển.